

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2567-2571

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยมหิดลโปร่งใส ร่วมใจด้านทุจริต

ยุทธศาสตร์	เป้าหมาย
1. ด้านการสร้างวัฒนธรรมทางสังคมที่สุจริต	ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตในหน่วยงาน
2. ด้านการเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม บริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล	ผู้ปฏิบัติงานและนักเรียนได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกตามหลักธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรม/ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติชอบในหน่วยงาน
3. ด้านพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ	มีระบบและกลไกปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ไตรมาสที่				ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบหลัก
		1	2	3	4			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 . ด้านการสร้างวัฒนธรรมทางสังคมที่สุจริต								
เป้าหมาย : ผู้ปฏิบัติงานของ โรงเรียน ได้รับความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน ผล ประโยชน์ทับซ้อนและ การต่อต้าน การทุจริตใน หน่วยงาน	1. เสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน	✓	✓	✓	✓	1. ผู้ปฏิบัติงานได้รับการเสริมสร้าง ความรู้/ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้อง กันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และการต่อต้านการทุจริตใน หน่วยงาน	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	ผู้บริหารโรงเรียน
	2. รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการต่อต้านการ ทุจริตในหน่วยงานผ่านช่อง ทางต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน	✓	✓	✓	✓	2. สถิติผลการร้องเรียนเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต 3. จำนวนสื่อหรือช่องทางทางการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนและการทุจริตในหน่วยงาน แก่ผู้ปฏิบัติงาน	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	ผู้บริหารโรงเรียน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ไตรมาส				ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบหลัก
		1	2	3	4			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม บริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล								
เป้าหมายที่ 1 : ผู้ปฏิบัติงาน และนักเรียนได้รับการ ปลูกฝังจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรม/ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมใน การการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ใน หน่วยงาน	1.จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึก วัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มี ทัศนคติ และ พฤติกรรมใน การต่อต้านการทุจริตและ พฤติกรรมมิชอบของ ผู้ปฏิบัติงานและนักเรียน	✓	✓	✓	✓	1. การจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึก วัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต และ พฤติ มิ ชอบ ของ ผู้ปฏิบัติงาน 2. การจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึก วัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบของนักเรียน	อยู่ระหว่าง การจัดทำ โครงการและ คำนวน งบประมาณที่ ใช้	ผู้บริหารโรงเรียน
เป้าหมายที่ 2 : ส่งเสริมการ บริหารงานที่มีความโปร่งใส	2. รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทาง ที่หลากหลาย 3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านการทุจริต (วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี)	✓	✓	✓	✓	3. จำนวนสื่อหรือช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการปลูกฝังจิตสำนึก วัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ		ผู้บริหารโรงเรียน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ไตรมาส				ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบหลัก
		1	2	3	4			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ								
เป้าหมาย : มีระบบและกลไกปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน	1. เพิ่มช่องทางการสื่อสารของโรงเรียนที่หลากหลาย และสามารถเข้าถึงได้ง่าย 2. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ AI มาใช้เพื่อสนับสนุนการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน	✓	✓	✓	✓	1. ช่องทางการสื่อสารกับโรงเรียนและการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น 2. มีการสื่อสารผ่านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียนที่หลากหลาย และสามารถเข้าถึงได้ง่าย	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ผู้บริหารโรงเรียน

คณะผู้จัดทำ

ผู้บริหารโรงเรียน และที่ปรึกษาด้านกฎหมายและนิติกร